

# NHÀ HÀNG THUYỀN TRĂNG

## GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ NHÀ HÀNG THUYỀN TRĂNG

Tên sảnh/phòng ăn (trong nhà và ngoài trời)	Sức chứa	Kiểu Setup
Khu Thuyền	50 - 70 khách	
Khu vực Sàn Gỗ	150 – 200 khách	
Khu Vực Sảnh	50 – 100 khách	
Hội trường	100 -130 khách	
Phòng lạnh	V1, V3, VA1, V6, V7, V8	10 Khách
	V2, V9	Tối đa: 18 Khách
	V10	40 Khách

Các tỉnh Miền tây sông nước như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng,..vv đều có những nền văn hóa, cảnh quan và nền ẩm thực độc đáo và đa dạng. Nhưng riêng Bạc Liêu là nơi mang đến cho du khách nhiều cảm xúc bởi người dân miền tây chất phát thật thà, con người hiền hoà dễ mến, những nơi thiêng liêng, những giai thoại và đặc biệt là đờn ca tài tử. Mỗi chuyến đi vừa được tham quan thoải thích và đặc biệt món ăn Bạc Liêu luôn hài lòng thực khách. Và Nhà hàng Thuyền Trăng sẽ đáp ứng sự hài lòng tuyệt đối với thực khách về khẩu vị, không gian, phục vụ.

Nhà hàng Thuyền Trăng – nơi giới thiệu ẩm thực đặc trưng của vùng đất Bạc Liêu Một điểm cộng của nhà hàng trong mắt du khách, nhất là các đoàn khách lớn chính là vị trí đắc địa. Thuyền Trăng nằm ngay tại trung tâm nên rất thuận tiện cho việc di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố như Quán Âm Phật Đài, Nhà thờ Cha Diệp, Vườn chim Bạc Liêu, công trình Nhà hát Nón lá và Khu lưu niệm Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Thuyền Trăng chuyên phục vụ khách du lịch và doanh nhân với nhiều khu vực chuyên biệt, mang đến cho thực khách trải nghiệm tuyệt vời và những món ăn hấp dẫn từ Âu Á đến thôn dã

Thuyền Trăng Quán tiếp tục là nhà hàng ghi dấu ấn trong lòng thực khách bởi hải sản tươi sống. Nguồn Hải Sản tươi sống bắt tại hồ được chế biến dưới bàn

tay của những người đầu bếp giàu kinh nghiệm đem đến những món ăn vừa ngon, vừa đẹp mắt như: Gỏi bạch tuộc, Cá mú hấp Hong Kong, Salad oliu cá ngừ, Bạch tuộc nướng muối ớt,... Thực đơn nhà hàng tuy đa dạng về món, nhưng cũng có những món đậm chất miền tây sông nước như Cá nâu kho trái giác, Cá đồi chiên giòn ăn kèm rau gói. Ngoài ra, còn có những món chế biến từ thịt gà, thịt bò cũng khiến người ta mê luyến.

Tọa lạc tại số 128 đường Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, Nhà Hàng Thuyền Trắng là địa điểm được nhiều người dân và khách du lịch lui tới do không gian rộng rãi, sang trọng, đồ ăn ngon, thể hiện đẳng cấp.

Tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng với sức chứa hơn 800 khách và nhiều không gian từ những phòng lạnh, sang trọng, lịch sự đến những nơi lãng mạn như khu thuyền được thiết kế nổi trên sông khiến cho du khách ngồi thưởng thức món ăn có cảm giác như mình đang ngồi trên chiếc thuyền lênh đênh trên sông đối ẩm cùng trăng, hay những khu sảnh thoáng mát rất thích hợp cho các buổi mặt bạn bè, gia đình, tổ chức các buổi sinh nhật, sự kiện, tiệc cưới....

Không những không gian sang trọng, lịch sự, những nơi có view cực thích hợp để bạn “sống ảo” thì món ăn cũng làm nhiều du khách say mê bên cạnh đội ngũ nhân viên với áo dài truyền thống phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo.... Đến nơi đây, chắc chắn là sự lựa chọn thích hợp mà du khách không nên bỏ qua.